

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกนกพร ศรีวนกุล	นายก อบต.	กนกพร ศรีวนกุล	
๒	นายมนตรี เพียรยิ่ง	รองนายก อบต.	มนตรี เพียรยิ่ง	
๓	นายฉัตรชัย นวนศรี	รองนายก อบต.	ฉัตรชัย นวนศรี	
๔	นางจรัสศรี ชัยราช	เลขานุการนายกฯ	จรัสศรี ชัยราช	
๕	นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	ปลัด อบต.	เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	
๖	นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ	ผอ.กองคลัง	นิพนธ์ เหวชัยภูมิ	
๗	นายวิเชียร วงศ์ชัย	ผอ.กองช่าง	วิเชียร วงศ์ชัย	
๘	นายหัสตินัฐ สรณภัฏกุล	ผอ.กองการศึกษา	หัสตินัฐ สรณภัฏกุล	
๙	นายมนตรี เนตดาวงษ์	นักพัฒนาชุมชน	มนตรี เนตดาวงษ์	
๑๐	นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง	นักวิเคราะห์	ฐิติภรณ์ แต่งเมือง	
๑๑	นายทวิ แต่งแดน	นักจัดการทั่วไป	ทวิ แต่งแดน	

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก เรียนท่านนายกเปิดการประชุมและ

ปลัด อบต. กุดตุ้ม แนะนำคณะผู้บริหารครับ

นางกนกพร ศรีวนกุล สวัสดีข้าราชการและผู้บริหารที่ใหม่ ก่อนอื่นแนะนำผู้บริหาร

นายก อบต. กุดตุ้ม ก่อน รองนายกฯ คนที่ ๑ นายมนตรี เพียรยิ่ง ชูตควบคุมภายในหน่วยงานที่อยู่ใน อบต.

รองนายกฯ คนที่ ๒ นายฉัตรชัย นวนศรี ชูตควบคุมโยธา ดูแลการเก็บขยะ

เลขานุการ นางจรัสศรี ชัยราช ทำหนังสือมอบงาน เชิญปลัดดำเนินการต่อคะ

นายเฉลิมศิลป์...

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ขอขอบคุณท่านนายกครับท่านรองทั้ง ๒ ท่าน ท่านเลขาฯ ในส่วนของพนักงาน
ปลัด อบต.กุดตุ้ม เราก็ยินดีต้อนรับและร่วมทำงานครับ ครับระเบียบวาระที่ ๑ เราจะผ่านนะครับ
ส่วนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งให้ทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหาร
ถูกบังคับในระเบียบว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อบต. หรือท้องถิ่น
ทุกแห่งนั้น ว่าต้องมีการประชุมคณะผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ครั้ง คำว่าอย่างน้อย
น้อย ๑ ครั้ง คือ ๑ เดือนต้องประชุม ๑ ครั้ง หรือจะ ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ก็แล้วแต่มี
เหตุจำเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมคณะผู้บริหารนะ
ครับ เพื่อที่จะรับทราบแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในส่วนสำนักงานเรามีทั้งหมด ๕ กอง
ครับ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสวัสดิการ
๕. กองการศึกษา ซึ่งในแต่ละกองก็มีหน้าที่บทบาทแตกต่างการ โดยจะมี
ผอ.กอง เป็นผู้รับผิดชอบ ผอ. เป็นหัวหน้าในการบริหารงานในแต่ละกอง
เพราะฉะนั้นจำเป็นนะครับว่าในแต่ละกองต้องมาคุยกันถึงทิศทางการทำงาน
ร่วมกัน เพราะผู้มีอำนาจในกอง คือ ท่านนายก นายกต้องรับฟังข้อมูลแต่ละ
กองว่ามีเรื่องอะไรที่จะนำเสนอ นายกก็สามารถสั่งการได้ถูกต้อง เพราะเรา
นำเสนอมีเหตุมีผล และมีอำนาจหน้าที่ของเรา ท่านนายกก็จะสามารถ
วิเคราะห์ได้ถูกต้อง ถ้าเรานำเสนอไม่ถูกต้อง ก็วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นก็ฝากทางหัวหน้าส่วนของเราช่วยพิจารณา กระผมก็จะนำไปที่ละ
กองนะครับ ในส่วนของสำนักปลัด มีภารกิจที่ต้องทำตอนนี้มีอะไรบ้าง
ก็อยากจะให้ทางสำนักปลัดนำเสนองานในเรื่องนี้ เช่น กรณีกรรมการ สปสช.
ต้องเปลี่ยน มีระเบียบว่ายังไง คณะกรรมการแผน คณะกรรมการเสนอร่าง
คณะกรรมการต่างๆ เพราะฉะนั้นทางสำนักปลัดต้องสรุปเพื่อที่จะให้ทาง
ผู้บริหารรับทราบ ถ้าอันไหนที่เป็นอำนาจสภาเราก็จะนำเข้าสภา อันไหนที่เป็น
อำนาจของท่านนายกก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ ครับเริ่มจากสำนักปลัด
ก่อน เชิญตัวแทนครับ

นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง สำหรับสำนักปลัดนะคะก็จะมีส่วนบริหารงานทั่วไป งานแผนพัฒนา งานกฎหมาย
นักวิเคราะห์และแผน งานควบคุมภายใน งานงบประมาณ งานบุคคล งานกิจการสภา ส่วนงานที่จะ
เอาเข้าสภา ผ่านการรับรองจากสภา เช่น งานคณะกรรมการ สปสช.
งานคณะกรรมการแผน คณะกรรมการแผน จะมีคณะกรรมการพัฒนา
๓ ท่าน คณะกรรมการติดตาม ๓ ท่าน ส่วนเรื่องคณะกรรมการ สปสช. จะให้
น้องที่รับผิดชอบงานสรุปมาว่ามีตัวแทนจากสภาที่ท่าน

นายเฉลิมศิลป์...

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา คณะกรรมการ สปสช. มีตัวแทนสภาฯ ๒ ท่าน ให้สภาฯ เลือกเอง เมื่อ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม เราเปิดสมัยประชุม ให้สมาชิกเลือกตัวแทนเพื่อมาเป็นคณะกรรมการ สปสช.
ส่วนคณะกรรมการแผนฯ

นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง คณะกรรมการ ละ ๓ ท่านคะ
นักวิเคราะห์และแผน

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา คณะละ ๓ ท่านนี้สามารถกำหนดได้แล้วให้สภาเห็นชอบใช้ไหมครับ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม หรือยังครับ

นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง ให้เป็นอำนาจของสภาฯ คัดเลือกคณะกรรมการคะ
นักวิเคราะห์และแผน

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา เพราะฉะนั้น ๒ เรื่อง คือ ๑. คณะกรรมการ สปสช. ๒. คณะกรรมการ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม แผน จะต้องนำเข้าการประชุมสภาสมัยสามัญนี้ ให้ทางสำนักปลัดเตรียม
รายละเอียด เมื่อประชุมสภาแล้วเราจะได้นำเข้าสภา นอกเหนือจากนี้มีอะไร
อีกครับ

นายทวี แต่งแดน ช่วงนี้มี อปพร. ดูแลการจราจรในช่วงโควิด และงาน ITA เริ่มเปิดระบบนำเข้า
นักจัดการงานทั่วไป ข้อมูล

นางกนกพร ศรีวงกุล เห็นมีหนังสือในช่วงทางไลน์ มีบางตำบลยังไม่ทำ ITA

นายก อบต.กุดตุ้ม

นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง มีอีก ๑ เรื่องคะ เรื่องการติดตามประเมินผล ปี ๒๕๖๔ ตอนนี้นำทาง
นักวิเคราะห์และแผน ผู้ช่วยทำหนังสือส่งให้ทาง ผอ. กองทุกกอง ขอความร่วมมือท่าน ผอ. กองด้วย
นะคะ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา ครับ สำนักปลัดส่วนมากจะเน้นเรื่องแผน เรื่อง สปสช. เรื่อง

ปลัด อบต.กุดตุ้ม งบประมาณ นะครับ นำเข้าที่ประชุมเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนต่อตามระเบียบ
นอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกครับ อปพร. ซึ่งจริงๆ แล้วครับท่านนายก อัตราส่วน
ระหว่าง อปพร. ต่อ ประชากร ๑๐๐ คน เขากำหนด ๓ คน แต่ของเราตอนนี้มี
อปพร. เท่าไหร่ครับ

นายทวี แต่งแดน ตามรายชื่อตอนนี้มีประมาณ ๑๗๐ คน ถ้าตามระบบตามระเบียบประมาณ
นักจัดการงานทั่วไป ๒๒๔ คน คะ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา ตรงนี้เป็นปัญหาค่ะ ปัญหาของเราไม่มีการอบรมเพิ่มเติม ไม่ตั้งบ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม สนับสนุนการอบรม

นายทวี แต่งแดน ไม่มีคนสมัครใหม่ครับ

นักจัดการงานทั่วไป

นายเฉลิมศิลป์...

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ เพราะฉะนั้นหน้าที่ผู้บริหารตอนนี้ต้องทำการสร้าง อปพร. เพิ่มเติม ปลัด อบต. กุดตุ้ม

นางกนกพร ศรีวงกุล ต้องตั้งงบประมาณ และทำการฝึกอบรม อปพร. ใหม่

นายก อบต. กุดตุ้ม

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ตามที่ผมสังเกตดูมีตำบลเดียวที่มีชุด อปพร. ชุดเดียว ตามจริงต้องมี ปลัด อบต. กุดตุ้ม ชุดปฏิบัติการ ชุดเตรียมการ ในเวลาทำงานบางครั้ง อปพร. ใส่ชุดเดียวมาปฏิบัติงาน ผากท่านนายกด้วยครับ ในเรื่องการจัดหาชุด และเรื่องการจัดการฝึกอบรม ทางสำนักปลัดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ งานสาธารณสุขที่ได้มาเรียนกับท่านนายก ปีนี้เราจะจัดทำโครงการ ปลัด อบต. กุดตุ้ม ชยะปลอดสารพิษ และชยะไร้งู ซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าได้ตอบรับมาแล้วว่าจะเริ่มในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางสถาบันจะเริ่มมาขับเคลื่อนช่วย

นางกนกพร ศรีวงกุล ตอนนี้ใครควบคุมงานสาธารณสุข มอบหมายงานให้กับใคร

นายก อบต. กุดตุ้ม

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ตอนนี้มอบหมายให้ดำเนินการเรื่อง สปสช. และจะดำเนินการในเรื่อง ปลัด อบต. กุดตุ้ม ของชยะ แล้วให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ควบคุมดูแล เพราะเรายังไม่มีกอง ถ้าเป็นไปได้ในปีนี้จะแนะนำเสนอขอเปิดกองสาธารณสุข เพื่อที่จะได้คนมาช่วย เพราะตำบลเราเป็นตำบลใหญ่ นอกเหนือจากนี้มึงงานอะไรอีกครับ

นางสาววิจิตรภรณ์ แต่งเมือง งานเกษตรคะ

นักวิเคราะห์และแผน

นางกนกพร ศรีวงกุล งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทำอะไรบ้าง

นายก อบต. กุดตุ้ม

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ เกษตรตอนนี้มีเรื่องศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่เกษตร ซึ่งเป็น ปลัด อบต. กุดตุ้ม ข้าราชการ ๑ คน พนักงานจ้าง ๒ คน และตอนนี้เราเป็นตัวแทนของอำเภอส่งประกวดระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้มาประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งศูนย์เราต้องทำการพัฒนาอีกเยอะครับ ต้องใช้คนเยอะ ซึ่งได้ทำการคุยกับทางจังหวัดแล้วในเรื่องของการเปิดกอง เพราะถ้าเราแข่งขันได้ในระดับจังหวัด เพราะตอนนี้ถ้าทาง อบต. ใดไม่มีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ผ่านเกณฑ์ครับ เดี่ยวจะพาท่านนายกไปเยี่ยมชมศูนย์ฯ ทางศูนย์เรานอกจากจะเป็นศูนย์เกษตรแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยครับ ทางโรงเรียนผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนผ้าห่ม และเสื้อ เดี่ยวให้ทางกองสวัสดิการไปประสานดูนะครับว่ามีเสื้อ ๓๐ ตัว ผ้าห่ม ๑๕ ผืน รวมกับของที่ได้รับมาเพิ่มเติม มีอยู่เท่าไรฝากกองสวัสดิการเช็คดูครับ

นางกนกพร...

นางกนกพร ศรีวนกุล นักเรียนผู้สูงอายุมีทั้งหมดกี่คนคะ

นายก อบต.กุดตุ้ม

นายมนตรี เนตตาวงษ์ นักเรียนมีทั้งหมด ๒๐๐ คน แต่เวลามาเรียนจะมาไม่ครบ บางคนติด

นักพัฒนาชุมชน ชุระไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ จะมาประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ คน แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีกิจกรรมใหญ่ๆ ส่วนมากจะมาครบทุกคนครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา ต่อไปนี้ครับท่านนายก โรงเรียนผู้สูงอายุจะไม่ให้ใช้งบประมาณของ ปลัด อบต.กุดตุ้ม อบต. จะให้ใช้งบประมาณของ สปสช. ครับ สำนักปลัดไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอแล้วนะครับ ต่อไปเชิญกองคลังครับ

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ ครับ ในส่วนของกองคลัง สายงานที่รับผิดชอบอยู่มี ๓ สายงานครับ คือ

ผอ.กองคลัง

๑.การเงินและการบัญชี สำหรับด้านการเงิน ปกติครับ ด้านการบัญชี จะมีปัญหาที่ อบต. ทุกที่เจอคือกรมบัญชีกลางให้ออกแบบระบบบัญชีใหม่ ๒. ด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ของเราก็อยู่ในระดับต้นๆ ของจังหวัด สำหรับการจัดเก็บจะมีใน ส่วนค่าธรรมเนียม ค่าขยะ ซึ่งจะมีปัญหาอยู่ที่ ค่าขยะ ๓. ด้านงานพัสดุ เกี่ยวกับการทำจัดซื้อจัดจ้าง การลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา คือต่อไปนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับ ต่อไปนี้งานจะไม่เชิงงานเอกสาร งานจะเข้าสู่ระบบทั้งหมด โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้วางระบบ ทุกหน่วยงานของราชการ ทำการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันหมดครับ ต่อไปเชิญกองช่างครับ

นายวิเชียร วงษ์ชัย

ผอ.กองช่าง

ครับสำหรับงานกองช่าง จะมีงานเกี่ยวกับถนนที่ทางผู้ใหญ่บ้านส่งเข้ามาครับ งานสำรวจ งานซ่อมแซม การประมาณการ งานเขียนแบบ และเครื่องจักร ครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ตา กรณีของช่างจะมี ๓ งานหลักๆ ครับท่านนายก คือ ๑. งานออกแบบ

ปลัด อบต.กุดตุ้ม

๒. งานสำรวจ ๓. งานประมาณการ ครับ นี่คือนงานหลักของกองช่างครับ ใน ส่วนของกองช่างปัญหาที่เจอคือ ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนน เรื่องน้ำ เรื่องไฟ อยากให้กองช่างสรุปรวบรวมมาให้ท่านนายกครับทราบ ต่อไปเชิญกองการศึกษาครับ

นายหัสตินธุ์ วรรณภัสกุล เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และพี่ๆ

ผอ.กองการศึกษา

ผอ.กองทุกท่าน ครับ สำหรับงานกองการศึกษา แบ่งเป็นงานทำงบประมาณ ภายในกอง และงานทำงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะแบ่งเป็นพัสดุส่วนตัว มีการเงินส่วนตัว มีการหารายได้ตามระเบียบ มาตรฐานศึกษา แต่ต้องมีการรายงานเรื่องงบ เรื่องพัสดุดังเหลือ เรื่องวัสดุ

คงเหลือ ในแต่ละปี เริ่มต้นปีนี้โดยมีกองคลังเป็นที่เลี้ยง ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
เองภายในกอง บางเรื่องก็จะอ้างอิงจาก อบต. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา แต่ก็ยังขาดแคลนความพร้อม
เรื่องอาคารสถานที่ อยากรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นใหม่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผือ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอนไทยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองคู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมฯ ครบ ตอนนี้ได้มีการตั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติในเรื่องการซ่อมแซม ซึ่งจะได้้นำเรียนปรึกษากับท่าน
เลขาธิการครับ และทำเรื่องการสำรวจอีกรอบครับ ส่วนในเรื่องงานบุคลากร มี
ทั้งหมด ๑๘ คน ศูนย์ละ ๖ คน ทั้งหมด ๓ ศูนย์ ตามจำนวนเด็ก ๑๐ ต่อ ๑ คน
ส่วนมากจะเป็นพนักงานจ้างเหมา ส่วนในเรื่องครูที่เป็นข้าราชการที่ทำการ
ลาออก บุคลากรอยากให้เพิ่มเติมตรงนี้ครับ ครับสำหรับกองการศึกษาเรื่อง
จะนำเรียนมีเท่านี้ครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ สรุปเรื่องกองการศึกษาครับ ที่เราจะไปของบตบหนึ่งงบประมาณไม่
ปลัด อบต.กุดตุ้ม น่าจะมีปัญหา จะมีปัญหาตรงเรื่องการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ครับ ต่อไป
เชิญกองสวัสดิการครับ

นายมนตรี เนตดาวงษ์ งานสวัสดิการที่ทำตอนนี้ ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างงานใหม่ แบ่งเป็นงาน
นักพัฒนาชุมชน ๑. งานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะดูแลเรื่องผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาส ๒. งานพัฒนาชุมชน จะดูแลในเรื่องกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
กองทุนสวัสดิการตำบลกุดตุ้ม (กองทุนวันละบาท) ครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ครับ มีหนังสือแจ้งมาจากโรงพยาบาลชัยภูมิ แจ้งเข้าอบรมเกี่ยวกับ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม EMS ที่จริงมีนโยบายให้ท้องถิ่นเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่อง EMS ซึ่งใน EMS จะ
ประกอบด้วย ๓ ชุด คือ ๑. ผู้ปฐมพยาบาล ๒. คนขับรถ ๓. ผู้ช่วยปฐม
พยาบาล ซึ่งชุดนี้จะเป็นของท้องถิ่น และจะมีกองทุน EMS ให้เป็นรายเคส แต่
อบต. เราจะมีปัญหาคือยังไม่พร้อมในการดำเนินการ

นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ ครับ ปัญหาในเรื่อง EMS ของ อบต. เราคือ ๑.รถมีสภาพเสื่อมโทรม
ผอ.กองคลัง ๒. อุปกรณ์ไม่พร้อม ๓. เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ครับ ตามจริง อบต. เรามีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่เราจะติด
ปลัด อบต.กุดตุ้ม ปัญหาที่เรื่องรถในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย และอุปกรณ์ในการดำเนินการรักษา
เบื้องต้นครับ ในส่วนสวัสดิการมีเรื่องนำเสนอเพิ่มเติมใหม่ครับ

นายมนตรี เนตดาวงษ์ ไม่มีค่ะ ส่วนมากถ้ามีเพิ่มกองสวัสดิการจะได้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ
นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จะลงพื้นที่ หรือจะทำการสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ค่ะ

นางกนกพร ศรีวรรณกุล ไม่ทราบว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
นายก อบต. กุดตุ้ม ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และขอปิด
การประชุมเพียงเท่านี้
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางอรัญญา ตั้งใจ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล